



## TIN BAN LIÊN LẠC CỜU HỌC VIÊN PPLST

1. Hội thảo PPLST lần 2/2000 này nhờ có tài trợ của sáng chủ nhà 16/04. Ban học viên – KTS. Lyù Thái Sơn với phần trình bày nhờ chuẩn bị công phu, nhờ cho người tham dự những kiến thức về một lĩnh vực có ít người biết đến: *Phương pháp trong kiến trúc và xây dựng*. Thay mặt các học viên PPLST, Ban liên lạc xin nhờ cảm ơn KTS. Lyù Thái Sơn vì những công góp của anh và mong tiếp tục nhờ công tác với anh trong thời gian tới (xem bài Ghi nhanh ở trang 3 – 4).
2. Ban liên lạc vẫn tiếp tục duy trì các buổi trao đổi, thảo luận với các bạn học viên các lớp PPLST vào sáng thứ bảy hàng tuần, từ 10-11 giờ tại Nhà khách Bến Nghé 174 Nguyễn Huệ Quận 3. Các bạn cũng có thể liên hệ theo số ĐT: 9300274, 0909 55533 (anh Trí). BLL mong thông xuyên nhờ trao đổi thông tin với các bạn
3. Năm trong nhiệm vụ tăng cường trao đổi thông tin giữa các học viên, BLL có thiết kế trang web trên internet với tên **VNCREATOR**. Trên trang này sẽ lưu các bài viết, sưu tầm, ý kiến thảo luận của học viên các lớp PPLST và tất cả những gì quan tâm. Mục đích là để học viên các lớp có thể tham gia cùng với nhau, trao đổi kỹ năng ứng dụng sáng tạo vào thực tiễn. Trang web VNCREATOR sẽ chính thức có mặt từ ngày 01/7/2000 ở hai địa chỉ:



- Trên internet: <http://www.vncreator.com>
- Trên mạng intranet ANDI: <http://www.vncreator.andi.vn>

Các bạn có thể gửi bài đến trang web này bằng email theo địa chỉ:

**webmaster@vncreator.com**

Ban liên lạc cũng mong nhận nhờ sự công tác của các bạn học viên PPLST, nhờ biết trong lĩnh vực công nghệ thông tin, nhờ duy trì và phát triển trang web này ngày một tốt hơn.

TPHCM, ngày 14/04/2000

Em nhờ biết vào chủ nhật (16-04) năm nay có buổi sinh hoạt chuyên đề thông kỳ của Trung tâm ta. Em rất muốn tham dự nhưng rất tiếc, chúng em bắt buộc phải tham dự một công việc khác. Vậy nhờ em lên này nhờ gặp các thầy nhờ xem liệu các thầy có thể tìm cách ghi âm lại hoặc một cách gì nhờ nhờ chúng em có thể vẫn nhờ nghe bài nói chuyên nhờ nhờ không à?

Rất mong các thầy giúp cho ao ước của chúng em thành sự thực. Xin cảm ơn các thầy.

TB: em gửi kèm theo này một chút tiền "của ít lòng nhiều" nhờ giúp cho tài trợ của TSK (100 000 đồng)



**Ngoài Trâm (K130)**  
453/12A Lê Văn Sỹ Quận 3

Ban Ngọc Trâm thân mến,

Hiện nay TSK có khá nhiều kiến thức ghi âm các buổi sinh hoạt chuyên đề Ban có thể tìm nhờ bài tóm tắt nội dung buổi sinh hoạt trên báo tổng TSK. TSK chân thành cảm ơn sự ủng hộ của bạn cho BTSK.

Thân.